

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ Đại học  
Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Mã ngành 7510605

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 31/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2016 về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 20/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định thành Trường Đại học Gia Định;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 186/2023/GDU/QĐ-HT ngày 29/9/2024 của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định;

Căn cứ Quyết định số 1727/2023/GDU/QĐ-HT ngày 5/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định về việc Ban hành quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định, ban hành chuẩn đầu ra và CTĐT trình độ đại học tại Trường Đại học Gia Định;

Căn cứ Biên bản họp số 41/2024/BB-GDU ngày 11/06/2024 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Gia Định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học và Trưởng khoa Khoa Kinh tế - Quản trị.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – Mã ngành 7510605”.

**Điều 2.** Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2024.

**Điều 3.** Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Trưởng các Khoa, Bộ môn; Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.ĐT&QLKH.



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC**

**NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG**

**Khóa 18/ năm tuyển sinh 2024**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 677/2024/QĐ-GDU ngày 26 tháng 06 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2024

GIÁO

*(Handwritten mark)*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**  
**TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC**

**Ngành: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG**

**Khóa K18/2024**

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

1.1	Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt)	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
	Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh)	Logistics and Supply Chain Management
1.2	Mã ngành đào tạo	7510605
1.3	Hình thức đào tạo	Chính quy
1.4	Thời gian đào tạo	8 học kì
1.5	Đối tượng tuyển sinh	Thực hiện theo Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường
1.6	Số tín chỉ người học phải tích lũy	120
1.7	CTĐT được tham chiếu đối sánh khi xây dựng chương trình đào tạo	Trường ĐH Mở TP.HCM Trường ĐH Hoa Sen Trường ĐH Giao thông vận tải Trường ĐH RMIT Trường ĐH Chulalongkorn
1.8	Thông tin về đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo	Đã kiểm định cấp cơ sở theo QĐ số 138/QĐ-KĐCLGD ngày 24/5/2021
1.9	Khoa quản lý Chương trình đào tạo	Khoa Kinh tế - Quản trị

**II. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, TÂM NHÌN VÀ SỨ MỆNH**

**2.1 Sứ mệnh**

Đào tạo công dân số - Kiến tạo tương lai.

**2.2 Tâm nhìn**

Trở thành đại học dẫn đầu về chuyển đổi số.

**2.3 Triết lý giáo dục**

“Chọn lọc - Ứng dụng – Đại chúng”

### III. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

#### 3.1 Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program Objectives: POs)

Chương trình đào tạo trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để người học hình thành và phát triển các năng lực, ý tưởng, xây dựng kế hoạch, triển khai và đánh giá các hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ứng dụng trong thực tiễn nghề nghiệp.

Cung cấp các kiến thức nền tảng về đổi mới sáng tạo, kỹ năng, công cụ cơ bản để xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp dựa trên những thế mạnh của bản thân và quan sát nhu cầu thị trường. Nâng cao nhận thức của người học và hình thành tư duy đúng đắn trong lựa chọn nghề nghiệp và sáng tạo giá trị.

Đào tạo những cá nhân xuất sắc, có kiến thức, năng lực cao trong lĩnh vực chuyên môn và đam mê đóng góp để cải thiện bản thân cũng như xã hội, truyền cảm hứng cho cộng đồng, trở thành những công dân toàn cầu tương lai và tác động tích cực đến sự phát triển đất nước.

Cung cấp các cơ hội để người học hình thành và phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp để có thể làm tốt những dự án đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bên.

##### ● **Mục tiêu về kiến thức:**

- Cung cấp kiến thức về chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học, kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, môi trường, xã hội, con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu của một công dân số.
- Cung cấp các kiến thức về logistics và quản lý chuỗi cung ứng và vận dụng vào công việc chuyên môn, công tác quản trị, tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo mối quan hệ khách hàng thường xuyên, lâu dài, ngày càng nâng cao uy tín đơn vị, cung cấp những thông tin hữu ích cho các bên có liên quan.
- Cung cấp kiến thức để có thể đánh giá và lựa chọn các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng
- Cung cấp kiến thức và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, đóng góp nhiều cho xã hội, phấn đấu trở thành công dân số, công dân toàn cầu.

##### ● **Mục tiêu về kỹ năng:**

- Sử dụng thành thạo kỹ năng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kỹ năng mềm khi thực hiện các hoạt động kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng

- Vận dụng tốt tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề trong bối cảnh đa dạng.
- Sử dụng thành thạo các thao tác nghiệp vụ, sử dụng thành thạo công cụ quản lý để phục vụ khách hàng, phân tích, tổng hợp, quản trị và đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện tốt kỹ năng khảo sát, nghiên cứu sự phát triển, xu hướng mới trong kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đưa ra các phương án, giải pháp cải tiến và khởi nghiệp.

● **Mục tiêu về Mức tự chủ và trách nhiệm**

Rèn luyện cho người học các phẩm chất: Có ý thức làm việc nhóm, làm việc độc lập; Định hướng tương lai rõ ràng, có tinh thần khởi nghiệp và ý thức học hỏi, tiếp thu sáng tạo, có chọn lọc với cái mới; Khả năng giao tiếp, tổ chức thực hiện công việc hiệu quả cho tổ chức, giải quyết vấn đề; Tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức và bảo vệ đất nước.

Mục tiêu cụ thể	Mô tả
<b>Kiến thức</b>	
PO1	Cung cấp kiến thức về chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học, kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, môi trường, xã hội, con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu của một công dân số.
PO2	Hiểu biết kiến thức về logistics và quản lý chuỗi cung ứng vào công việc chuyên môn, công tác quản trị, tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo mối quan hệ khách hàng thường xuyên, lâu dài, ngày càng nâng cao uy tín đơn vị, cung cấp những thông tin hữu ích cho các bên có liên quan. Đánh giá và lựa chọn các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Cung cấp kiến thức và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, đóng góp nhiều cho xã hội, phấn đấu trở thành công dân số, công dân toàn cầu.
<b>Kỹ năng</b>	
PO3	Người học được đào tạo để thành thạo kỹ năng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kỹ năng mềm khi thực hiện các hoạt động kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

RI  
AI  
A



Mục tiêu cụ thể	Mô tả
PO4	Vận dụng tốt tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong các bối cảnh đa dạng. Sử dụng thành thạo các thao tác nghiệp vụ, sử dụng thành thạo công cụ quản lý để phục vụ khách hàng, phân tích, tổng hợp, quản trị và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Thực hiện tốt kỹ năng khảo sát, nghiên cứu sự phát triển, xu hướng mới trong kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đưa ra các phương án, giải pháp cải tiến và khởi nghiệp.
<b>Mức tự chủ và trách nhiệm</b>	
PO5	Có ý thức làm việc nhóm, làm việc độc lập. Định hướng tương lai rõ ràng, có tinh thần khởi nghiệp và ý thức học hỏi, tiếp thu sáng tạo, có chọn lọc với cái mới.
PO6	Khả năng giao tiếp, tổ chức thực hiện công việc hiệu quả cho tổ chức. Có kỹ năng giải quyết vấn đề. Tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức và bảo vệ đất nước.

### 3.2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes: PLOs)

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mô tả chuẩn đầu ra	Mức độ đạt được theo thang đo Bloom (1)
<b>Kiến thức</b>		
PLO1	Nắm vững và vận dụng kiến thức về chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, môi trường, pháp lý và đạo đức để có tác động tích cực đến cá nhân, tổ chức và xã hội, hình thành ý tưởng khởi nghiệp, đáp ứng yêu cầu của một công dân số.	2
PLO2	Nắm vững kiến thức cơ sở ngành logistic và chuỗi cung ứng.	3
PLO3	Nắm vững kiến thức chuyên sâu ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng.	4

<b>Chuẩn đầu ra (PLOs)</b>	<b>Mô tả chuẩn đầu ra</b>	<b>Mức độ đạt được theo thang đo Bloom (1)</b>
PLO4	Vận dụng và sáng tạo kiến thức chuyên môn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng vào thực tiễn hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng.	4
<b>Kỹ năng</b>		
PLO5	Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và tương đương để hành nghề, giao tiếp với các bên liên quan trong môi trường đa văn hóa.	4
PLO6	Vận dụng kỹ năng mềm trong học tập, làm việc nhóm và làm việc độc lập cũng như trong việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến chuyên môn.	4
PLO7	Kỹ năng giải quyết các vấn đề trong Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kiểm toán	5
PLO8	Kỹ năng tư duy phản biện, lựa chọn để áp dụng hợp lý kiến thức về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kiểm toán (Tư duy phản biện và sáng tạo)	5
PLO9	Có kỹ năng kiểm tra, đánh giá chuyên môn trong Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kiểm toán	6
<b>Mức tự chủ và trách nhiệm</b>		
PLO10	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.	5
PLO11	Định hướng tương lai rõ ràng, có tinh thần khởi nghiệp và ý thức học hỏi, tiếp thu sáng tạo, có chọn lọc với cái mới.	6
PLO12	Thể hiện ý thức trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng.	5

Điền "X" theo số của các mức Bloom: (1) Nhớ; (2) Hiểu; (3) Vận dụng; (4) Phân tích; (5) Đánh giá; (6) Sáng tạo.

h

### 3.3 Ma trận quan hệ giữa Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

TT	Mục tiêu của CTĐT (POs)	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cung cấp kiến thức về chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học, kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, môi trường, xã hội, con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu của một công dân số.	X											
2	Vận dụng các kiến thức về logistics và quản lý chuỗi cung ứng vào công việc chuyên môn, công tác quản trị, tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo mối quan hệ khách hàng thường xuyên, lâu dài, ngày càng nâng cao uy tín đơn vị, cung cấp những thông tin hữu ích cho các bên có liên quan. Đánh giá và lựa chọn các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Cung cấp kiến thức và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, đóng góp nhiều cho xã hội, phấn đấu trở thành công dân số, công dân toàn cầu.		X	X	X								
3	Người học được đào tạo để thành thạo kỹ năng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kỹ năng mềm khi thực hiện các hoạt động kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng.					X	X	X					





TT	Mục tiêu của CTĐT (POs)	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Vận dụng tốt tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong các bối cảnh đa dạng. Sử dụng thành thạo các thao tác nghiệp vụ, sử dụng thành thạo công cụ quản lý để phục vụ khách hàng, phân tích, tổng hợp, quản trị và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Thực hiện tốt kỹ năng khảo sát, nghiên cứu sự phát triển, xu hướng mới trong kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đưa ra các phương án, giải pháp cải tiến và khởi nghiệp.						X	X	X	X			
5	Có ý thức làm việc nhóm, làm việc độc lập. Định hướng tương lai rõ ràng, có tinh thần khởi nghiệp và ý thức học hỏi, tiếp thu sáng tạo, có chọn lọc với cái mới.										X	X	X
6	Khả năng giao tiếp, tổ chức thực hiện công việc hiệu quả cho tổ chức. Có kỹ năng giải quyết vấn đề. Tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức và bảo vệ đất nước.										X	X	X

*Ghi chú: Đánh dấu (X) vào ô tương ứng*

### 3.4 Vị trí việc làm và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

#### 3.4.1. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Chuyên viên logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp logistics, hoạt động chuỗi cung ứng, kinh doanh xuất nhập khẩu, quản trị kho bãi, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ khai báo hải quan và quản trị mua hàng tại các đơn vị khác.

- Chuyên viên các bộ phận, phòng trong sở, ban ngành có quản lý nhà nước về

logistics và chuỗi cung ứng, nghiệp vụ ngoại thương.

- Giảng viên logistics và chuỗi cung ứng các trường nghề, trường cao đẳng, trung cấp.
- Chuyên viên tổ chức và phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp logistics.

#### **Cơ hội việc làm:**

- Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu- logistics sales/pricing
- Nhân viên chứng từ - documentation staff
- Nhân viên thu mua/xnk - purchasing and logistics executive.
- Nhân viên thanh toán quốc tế - international payment specialist
- Nhân viên hiện trường - ops (operations)
- Nhân viên giao/nhận vận tải -forwarder
- Nhân viên kho bãi, cung ứng - warehouse staff
- Nhân viên cảng/ điều phối container
- Nhân viên hải quan - customs clerk
- Nhân viên chăm sóc khách hàng logistics (customer service logistics)

#### **3.4.2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp**

- Tiếp thu tốt các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn: chuyên viên xuất nhập khẩu, logistics, thu mua, quản lý kho.
- Tiếp tục học lên bậc cao học Thạc sĩ, Tiến sĩ, chuyên gia trong ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

#### **4. Điều kiện tốt nghiệp**

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi:

- Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các điều kiện được quy định bởi Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo thể thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Gia Định;
- Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Có các Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh;
- Có kết quả đạt môn Giáo dục thể chất;
- Có đơn đề nghị xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp trước hạn hoặc trễ hạn so với thời gian thiết kế của khóa học;
- Đáp ứng các điều kiện về ngoại ngữ, tin học theo quy định của Trường Đại học Gia Định; ✓

#### IV. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

##### 4.1 Cấu trúc chương trình đào tạo

TT	Khối kiến thức	Tổng số TC	Số TC bắt buộc và tự chọn	
			Bắt buộc	Tự chọn
A	Khối kiến thức giáo dục đại cương	44	44	-
B	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	76	61	15
1.	Kiến thức cơ sở ngành	21	18	3
2.	Kiến thức ngành	45	33	12
3.	Thực tập tốt nghiệp	10	10	-
	<b>Tổng số</b>	<b>120</b>	<b>105</b>	<b>15</b>

##### 4.2 Nội dung chương trình đào tạo theo các khối kiến thức

###### Khung Chương trình đào tạo

TT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học sau học phần
			Số TC	LT	TH			
<b>I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (44 TC)</b>								
<b>1.1. Lý luận chính trị</b>			<b>11</b>	<b>11</b>				
1.	00113018	Triết học Mác Lênin	3	3		BB		
2.	00112006	Kinh tế chính trị Mác Lênin	2	2		BB		00113018
3.	00112001	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		BB		00112006
4.	00112021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		BB		00112001
5.	00112008	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2	2		BB		00112021
<b>1.2. Khoa học xã hội</b>			<b>3</b>	<b>3</b>				
6.	00113010	Pháp luật đại cương	3	3		BB		
<b>1.3. Giáo dục thể chất (không tích lũy)</b>			<b>3</b>		<b>3</b>			
7.	00113005	Giáo dục thể chất	3		3	BB		
<b>1.4. Giáo dục quốc phòng (không tích lũy)</b>			<b>8</b>		<b>8</b>			
8.	00118004	Giáo dục quốc phòng - an ninh	8		8	BB		



*Handwritten signature*

TT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học sau học phần
			Số TC	LT	TH			
<b>1.5. Ngoại ngữ - Tin học (không chuyên)</b>			<b>18</b>	<b>17</b>	<b>1</b>			
9.	00113014	Tiếng Anh 1	3	3		BB		
10.	00113015	Tiếng Anh 2	3	3		BB		00113014
11.	00113016	Tiếng Anh 3	3	3		BB		00113015
12.	00113021	Tiếng Anh 4	3	3		BB		00113021
13.	00113022	Tiếng Anh 5	3	3		BB		00113022
14.	00113023	Khoa học máy tính và chuyên đổi số	3	2	1	BB		
<b>1.6 Kiến thức đại cương theo khối ngành (kiến thức cơ bản của khối ngành)</b>			<b>12</b>					
<b>Học phần bắt buộc</b>			<b>12</b>					
15.	00113024	Toán cao cấp	3			BB		
16.	17113016	Kinh tế vi mô	3			BB		
17.	17113017	Kinh tế vĩ mô	3			BB		17113016
18.	00113007	Kỹ năng mềm	3	2	1	BB		
<b>II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (76TC)</b>								
<b>2.1 Kiến thức cơ sở ngành</b>			<b>21</b>					
<b>Học phần bắt buộc</b>			<b>18</b>					
19.	12113040	Quản trị học	3	2	1	BB		
20.	11113016	Nguyên lý kế toán	3	2	1	BB		
21.	11113017	Nguyên lý tài chính	3	2	1	BB		
22.	11113015	Marketing căn bản	3	2	1	BB		
23.	11113031	Tin học ứng dụng trong quản lý	3	2	1	BB		
24.	08113024	Thương mại điện tử	3	2	1	BB		
<b>Học phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần)</b>			<b>3</b>					
25.	05113024	Quản trị chiến lược	3	2	1	TC		12113040
26.	08113041	Vận tải đa Phương thức	3	2	1	TC		
27.	16113008	Nghệ thuật lãnh đạo	3	2	1	TC		
28.	08113042	Hệ thống thông tin trong logistics	3	2	1	TC		
<b>2.2. Kiến thức ngành</b>			<b>27</b>					
<b>Học phần bắt buộc</b>			<b>21</b>					
29.	16113017	Tổng quan về Logistics và chuỗi cung ứng	3	2	1	BB		

17/11/2023



TT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học sau học phần
			Số TC	LT	TH			
<b>1.5. Ngoại ngữ - Tin học (không chuyên)</b>			<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>			
9.	00113014	Tiếng Anh 1	3	2	1	BB		
10.	00113015	Tiếng Anh 2	3	2	1	BB		00113014
11.	00113016	Tiếng Anh 3	3	2	1	BB		00113015
12.	00113021	Tiếng Anh 4	3	2	1	BB		00113021
13.	00113022	Tiếng Anh 5	3	2	1	BB		00113022
14.	00113023	Khoa học máy tính và chuyên đổi số	3	2	1	BB		
<b>1.6 Kiến thức đại cương theo khối ngành (kiến thức cơ bản của khối ngành)</b>			<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>			
<b>Học phần bắt buộc</b>			<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>			
15.	00113024	Toán cao cấp	3	3	0	BB		
16.	17113016	Kinh tế vi mô	3	3	0	BB		
17.	17113017	Kinh tế vĩ mô	3	3	0	BB		17113016
18.	00113007	Kỹ năng mềm	3	2	1	BB		
<b>II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (76TC)</b>								
<b>2.1 Kiến thức cơ sở ngành</b>			<b>21</b>	<b>14</b>	<b>7</b>			
<b>Học phần bắt buộc</b>			<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>			
19.	12113040	Quản trị học	3	2	1	BB		
20.	11113016	Nguyên lý kế toán	3	2	1	BB		
21.	11113017	Nguyên lý tài chính	3	2	1	BB		
22.	11113015	Marketing căn bản	3	2	1	BB		
23.	11113031	Tin học ứng dụng trong quản lý	3	2	1	BB		
24.	08113024	Thương mại điện tử	3	2	1	BB		
<b>Học phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần)</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			
25.	05113024	Quản trị chiến lược	3	2	1	TC		12113040
26.	08113041	Vận tải đa Phương thức	3	2	1	TC		
27.	16113008	Nghệ thuật lãnh đạo	3	2	1	TC		
28.	08113042	Hệ thống thông tin trong logistics	3	2	1	TC		
<b>2.2. Kiến thức ngành</b>			<b>27</b>	<b>18</b>	<b>9</b>			
<b>Học phần bắt buộc</b>			<b>21</b>	<b>14</b>	<b>7</b>			
29.	16113017	Tổng quan về Logistics và chuỗi cung ứng	3	2	1	BB		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học sau học phần
			Số TC	LT	TH			
30.	08113099	Chiến lược kinh doanh logistics và chuỗi cung ứng	3	2	1	BB		
31.	16113007	Luật áp dụng trong thương mại	3	2	1	BB		00113010
32.	16113018	Vận hành doanh nghiệp logistics	3	2	1	BB		16113017
33.	16113014	Cảng và vận tải biển	3	2	1	BB		
34.	16113030	Tiếng Anh chuyên ngành Logistics	3	2	1	BB		00113022
35.	11113025	Thanh toán quốc tế	3	2	1	BB		
<b>Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)</b>			<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			
36.	08113018	Quản trị quan hệ khách hàng	3	2	1	TC		
37.	08113005	Đầu tư quốc tế	3	2	1	TC		
38.	08113009	Logistics quốc tế	3	2	1	TC		
39.	08113011	Marketing quốc tế	3	2	1	TC		11113015
<b>2.3. Kiến thức chuyên ngành/ngành nâng cao (đối với các ngành không có chuyên ngành)</b>			<b>18</b>	<b>8</b>	<b>10</b>			
<b>Học phần bắt buộc</b>			<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>			
40.	16113001	Giao dịch và đàm phán kinh doanh	3	2	1	BB		
41.	16113002	Giao nhận, vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa	3	2	1	BB		16113017
42.	08113015	Quản lý chuỗi cung ứng	3	2	1	BB		16113017
43.	16113011	Quản trị kho bãi	3	2	1	BB		16113017
<b>Học phần tự chọn (chọn Học kỳ doanh nghiệp 1 hoặc 2/4 Học phần tự chọn)</b>			<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			
44.	16116001	Học kỳ doanh nghiệp 1 (Trải nghiệm thực tế và thực hành môn học)	6	0	6	TC		
45.	08113013	Nghiệp vụ hải quan	3	2	1	TC		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học sau học phần
			Số TC	LT	TH			
46.	08113018	Quản trị mua hàng và chi phí	3	2	1	TC		16113017
47.	08113007	Kinh doanh quốc tế	3	2	1	TC		
48.	08113040	Quản trị xuất nhập khẩu	3	2	1	TC		
<b>2.4. Học kỳ doanh nghiệp 2</b>			<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>			
49.	16114001	Học kỳ doanh nghiệp 2	4	0	4	BB		
<b>Chọn Khóa luận tốt nghiệp hoặc 02 Học phần thay thế</b>			<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>			
50.	16116002	Khóa luận tốt nghiệp	6	0	6	BB		
51.	11113010	Khởi sự Doanh Nghiệp	3	3		BB		
52.	08113033	Quản trị dự án thương mại điện tử	3	2	1	BB		
<b>Tổng cộng</b>			<b>120</b>	<b>77</b>	<b>43</b>			

**Ghi chú:** Chương trình trên chưa bao gồm các học phần bắt buộc: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh và chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ.

**V. MA TRẬN THỂ HIỆN SỰ ĐÓNG GÓP CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO** (Đánh dấu (x) vào ô tương ứng).

TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo											
		Kiến thức				Kỹ năng					Mức tự chủ và trách nhiệm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Triết học Mác Lênin	X											
2.	Kinh tế chính trị Mác Lênin	X											
3.	Chủ nghĩa xã hội khoa học	X											
4.	Tư tưởng Hồ Chí Minh	X									X	X	X
5.	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	X									X	X	X
6.	Pháp luật đại cương	X									X	X	X

TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo												
		Kiến thức				Kỹ năng					Mức tự chủ và trách nhiệm			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Pháp luật đại cương	X										X	X	X
7.	Giáo dục thể chất	X												
8.	Giáo dục quốc phòng - an ninh	X										X	X	X
9.	Tiếng Anh 1	X				X								
10.	Tiếng Anh 2	X				X								
11.	Tiếng Anh 3	X				X								
12.	Tiếng Anh 4	X				X								
13.	Tiếng Anh 5	X				X								
14.	Khoa học máy tính và chuyển đổi số		X	X	X									
15.	Toán cao cấp	X	X											
16.	Kinh tế vi mô		X	X										
17.	Kinh tế vĩ mô		X	X										
18.	Kỹ năng mềm						X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Quản trị học		X	X										
20.	Nguyên lý kế toán		X	X										
21.	Nguyên lý tài chính		X	X										
22.	Marketing căn bản		X	X										
23.	Tin học ứng dụng trong quản lý					X	X	X	X	X				
24.	Thương mại điện tử		X	X		X	X	X	X	X				
25.	Quản trị chiến lược		X	X		X	X	X	X	X				
26.	Vận tải đa Phương thức		X	X	X	X	X	X	X	X				
27.	Nghệ thuật lãnh đạo		X	X		X	X	X	X	X				
28.	Hệ thống thông tin		X	X	X	X	X	X	X	X				



TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo											
		Kiến thức				Kỹ năng					Mức tự chủ và trách nhiệm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	trong logistics												
29.	Tổng quan về Logistics và chuỗi cung ứng		X	X	X								
30.	Chiến lược kinh doanh logistics và chuỗi cung ứng		X	X	X		X	X	X	X			
31.	Luật áp dụng trong thương mại		X	X	X		X	X	X				
32.	Vận hành doanh nghiệp logistics		X	X	X		X	X	X	X			
33.	Cảng và vận tải biển		X	X	X		X	X	X	X			
34.	Tiếng Anh chuyên ngành Logistics		X	X	X		X	X	X	X			
35.	Thanh toán quốc tế		X	X	X		X	X	X	X			
36.	Quản trị quan hệ khách hàng		X	X	X		X	X	X	X			
37.	Đầu tư quốc tế		X	X	X		X	X	X	X			
38.	Logistics quốc tế		X	X	X		X	X	X	X			
39.	Marketing quốc tế		X	X	X		X	X	X	X			
40.	Giao dịch và đàm phán kinh doanh		X	X	X		X	X	X	X			
41.	Giao nhận, vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa		X	X	X		X	X	X	X			
42.	Quản lý chuỗi cung ứng		X	X	X		X	X	X	X			

U / N C / 11

TT	Tên học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo											
		Kiến thức				Kỹ năng					Mức tự chủ và trách nhiệm		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	Quản trị kho bãi		X	X	X		X	X	X	X			
44.	Học kỳ doanh nghiệp 1 (Trải nghiệm thực tế và thực hành môn học)					X	X	X	X	X	X	X	X
45.	Nghiệp vụ hải quan		X	X	X		X	X	X	X			
46.	Quản trị mua hàng và chi phí		X	X	X		X	X	X	X			
47.	Kinh doanh quốc tế		X	X	X		X	X	X	X			
48.	Quản trị xuất nhập khẩu		X	X	X		X	X	X	X			
49.	Học kỳ doanh nghiệp 2		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
50.	Khóa luận tốt nghiệp		X	X	X		X	X	X	X			
51.	Khởi sự Doanh nghiệp		X	X	X		X	X	X	X			
52.	Quản trị dự án thương mại điện tử		X	X	X		X	X	X	X			

## VI. PHƯƠNG THỨC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Phương pháp giảng dạy và học tập được thể kế cho chương trình đào tạo nhằm đảm bảo cho người học phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Phương pháp giảng dạy và học tập được áp dụng đa dạng nhằm giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Phương pháp giảng dạy và học tập gồm các nhóm lớn: dạy học trực tiếp; dạy học online; dạy dựa vào hoạt động trải nghiệm; dạy dựa vào nghệ thuật; dạy dựa vào kỹ năng tư duy; dạy học tương tác; dạy học theo hướng nghiên cứu và ứng dụng, dạy học dựa vào công nghệ và tự học.

Việc áp dụng đa dạng các phương pháp dạy và học khác nhau nhằm giúp cho người học không những có kiến thức nền tảng chuyên môn và kiến thức xã hội mà còn có khả

năng sử dụng kiến thức để cộng tác với người khác cùng phát triển năng lực. Các phương pháp giảng dạy và học tập được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể như sau:

### **6.1. Phương pháp dạy học trực tiếp**

Phương pháp dạy học trực tiếp là chiến lược dạy học trong đó có các thông tin được truyền tải đến với người học theo cách trực tiếp, giảng viên trình bày và người học lắng nghe. Phương pháp này thường được áp dụng với các lớp học truyền thống và có hiệu quả khi muốn truyền đạt cho những người học những thông tin cơ bản, giải thích một kỹ năng mới. Các phương pháp giảng dạy này theo chương trình đào tạo áp dụng với các phương pháp sau:

+ **Giải thích cụ thể:** Giảng viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến bài học, giúp người học đạt được mục tiêu dạy học, kiến thức và kỹ năng.

+ **Thuyết giảng:** Giảng viên trình bày nội dung bài học và giải thích các nội dung trong bài giảng. Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng. Người học chỉ nghe giảng và ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên truyền đạt.

+ **Tham luận:** Người học được tham gia vào các khóa học mà người diễn giảng, thuyết trình đến từ doanh nghiệp bên ngoài. Thông qua những trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của diễn giảng để giúp người học hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về ngành, chuyên ngành đào tạo

+ **Câu hỏi gợi mở:** Giảng viên sử dụng các câu hỏi gợi mở hay các vấn đề và hướng dẫn giúp người học từng bước trả lời câu hỏi. Người học có thể tham gia vào thảo luận nhóm để cùng nhau giải quyết vấn đề đặt ra.

### **6.2. Phương pháp dạy học dựa vào hoạt động trải nghiệm**

Phương pháp dạy học dựa vào hoạt động trải nghiệm là khuyến khích người học thực hiện, tạo cơ hội cho người học thực hành. Điều này, thúc đẩy người học khám phá, lựa chọn, giải quyết vấn đề và tương tác với các đối tượng khác. Các phương pháp giảng dạy cụ thể được chương trình áp dụng gồm:

+ **Trò chơi:** Giảng viên tổ chức cho người học tìm hiểu một vấn đề hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi nào đó với một bộ quy tắc rõ ràng. Thông qua trò chơi, người học tiếp cận kiến thức một cách cạnh tranh và hợp tác với những người học cùng, giúp người học nhận ra quyết định của họ có ảnh hưởng như thế nào đối với bản thân và của những bạn học cùng tham gia trò chơi.

+ **Thực tập, thực tế:** Giảng viên tạo điều kiện cho người học áp dụng lý thuyết, các kiến thức đã học vào thực tiễn và hoạt động rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc tham quan, kiến tập, thực tập... tại các Doanh nghiệp, Công ty logistics hoặc các cơ sở thực tế khác. Qua đó, người học củng cố được kiến thức và rèn luyện kỹ năng, thái độ của người học trong suốt quá trình đào tạo.

+ **Tranh luận:** Giảng viên tổ chức cho người học thảo luận và tranh luận về một vấn đề mà có ít nhất là hai quan điểm trái ngược nhau. Người học ở 1 nhóm chung quan điểm cùng nhau thảo luận, phân tích để bảo vệ cho ý kiến của nhóm mình, hoặc dùng tư duy phản biện phân tích vấn đề và trả lời câu hỏi, phản biện với nhóm đối lập.

+ **Thảo luận:** Giảng viên nêu ra các vấn đề học tập, tổ chức đối thoại, trao đổi ý kiến giữa giảng viên và người học, đề nghị và cho phép người học bày tỏ những kinh nghiệm của mình, chia sẻ ý tưởng với nhau, cùng nhau tìm lời giải đáp. Thông qua thảo luận, người học rèn luyện tinh thần hợp tác, phát triển được khả năng lắng nghe, hiểu, tổng hợp và phân tích; từ đó, khám phá sự đa dạng của vấn đề, nhận thức về sự tồn tại của các cách nhìn nhận khác nhau trong kỹ nguyên của khám phá tri thức.

### **6.3. Phương pháp dạy dựa vào nghệ thuật**

Phương pháp dạy là việc áp dụng nghệ thuật vào dạy và học, kích thích trí tưởng tượng, sự sáng tạo của người học, đồng thời phát triển tư duy, cảm xúc và các kỹ năng cần thiết khi hành nghề Logistics và quản lý chuỗi cung ứng viên hoặc hoạt động trong Doanh nghiệp, Công ty, các đơn vị hành chính sự nghiệp như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định giải quyết vấn đề, suy nghĩ và tư duy phản biện, tư duy sáng tạo.

+ **Đóng vai:** Giảng viên tổ chức cho người học thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Người học được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường học đường trước khi thực hành trong thực tiễn; gây hứng thú và chú ý cho người học; tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của người học, kích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của người học theo chuẩn mực hành vi đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp. Phương pháp này có thể giúp đạt được chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO như: Tư duy suy xét, phản biện (critical thinking); nhận biết về kiến thức, kỹ năng và thái độ cá nhân của bản thân.

### **6.4. Phương pháp dạy kỹ năng tư duy**

Phương pháp dạy kỹ năng tư duy là việc dạy cho người học cách thức suy nghĩ, lập luận, phân tích một cách logic của người hành nghề Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hay bất kỳ những người nào làm việc trong ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) để tìm ra giải pháp hiệu quả cho một vấn đề pháp lý cụ thể.

+ **Giải quyết vấn đề:** cung cấp cho người học kỹ năng tư duy xác định chính xác vấn đề và định hướng giải quyết vấn đề theo đúng yêu cầu cần thiết cho vấn đề pháp lý cụ thể; người học vừa nắm được tri thức, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức, phát triển tư duy tích cực, tích lũy được năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.

+ **Hoạt động tư duy tìm ý tưởng:** hướng dẫn người học trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó, liên tục đặt ra những câu hỏi để làm rõ vấn đề pháp lý đặt ra và có được giải pháp giải quyết vấn đề.

#### ***6.5. Phương pháp dạy học tương tác***

Phương pháp dạy học tương tác là chiến lược dạy học hướng vào người học, giảng viên chỉ là người tổ chức môi trường học tập và hỗ trợ, tư vấn cho người học; trong quá trình dạy học, diễn ra các hoạt động tương tác đa dạng được tổ chức phù hợp, đòi hỏi tích tích cực và tự lực cao của người học.

+ **Học nhóm:** Giảng viên chia người học của một lớp học thành các nhóm nhỏ, trong một khoảng thời gian nhất định, mỗi nhóm tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc nhóm. Kết quả làm việc của nhóm sẽ được trình bày và đánh giá trước toàn lớp. Phương pháp học nhóm giúp người học phát huy được tính tích cực, nâng cao tính trách nhiệm, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp của người học

#### ***6.6. Phương pháp giảng dạy theo hướng nghiên cứu – Giảng dạy***

Phương pháp giảng dạy theo hướng nghiên cứu – giảng dạy khuyến khích người học xác định vấn đề, đặt ra các câu hỏi nghiên cứu, tìm các phương pháp phù hợp để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả hoặc đưa ra kết luận dựa trên những bằng chứng thu thập được qua hoạt động nghiên cứu. Các phương pháp giảng dạy theo hướng nghiên cứu – giảng dạy được chương trình Luật áp dụng thường gồm: ✓



+ **Nghiên cứu độc lập:** giảng viên hướng dẫn người học phát triển khả năng lập kế hoạch, tổ chức, nghiên cứu chủ đề một cách độc lập. Từ đó, phát triển mức độ tư duy và tăng cường động lực học tích cực của người học.

+ **Dự án nghiên cứu:** người học nghiên cứu một vấn đề, một chủ đề nào đó và viết báo cáo, viết kết luận.

+ **Trợ giảng và hỗ trợ học thuật:** người học tham gia hỗ trợ giảng viên trong các buổi học; hoặc tham gia các câu lạc bộ học thuật, các diễn đàn học thuật, các sân chơi pháp lý do Khoa và Trường tổ chức.

### **6.7. Phương pháp dạy học dựa vào công nghệ**

Phương pháp dạy học dựa vào công nghệ là chiến lược sử dụng công nghệ hiện đại vào môi trường học tập, giúp cho quá trình giảng dạy sinh động, hiệu quả và tích cực hơn.

**E-learning:** là phương pháp giảng viên và người học dạy sử dụng các công cụ trực tuyến để hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và học tập

### **6.8. Phương pháp tự học**

Người học tiếp nhận và lưu giữ thông tin từ giảng viên và tự mình nghiên cứu, suy nghĩ sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp...), chuyển hóa thành sản phẩm trí tuệ của bản thân. Hoạt động tự học tạo điều kiện cho người học hiểu sâu tri thức, mở rộng kiến thức, củng cố ghi nhớ vững chắc tri thức, biết vận dụng tri thức vào giải quyết các nhiệm vụ học tập.

**Bài tập ở Nhà:** Giảng viên đưa, giao cho người học các bài tập, nhiệm vụ đa dạng để người học làm việc ở nhà. Thông qua việc giải quyết nhiệm vụ đặt ra, người học tăng cường được năng lực tự học, tích lũy nhiều kiến thức, rèn luyện và phát triển được kỹ năng như yêu cầu của giảng viên.

### **6.9. Phương pháp dạy học theo trường hợp điển hình (case study)**

Giảng viên đưa ra các tình huống ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, các sự kiện, thực tế có tính điển hình để người học phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, kết quả và phương thức giải quyết... từ đó rút ra các kết luận, những tri thức có ích.

## **VII. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC**

### **7.1. Các phương pháp đánh giá**

Đánh giá kết quả người học là quá trình ghi chép, lưu trữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ

ràng, chính xác, công bằng, khách quan và phân hóa, liên tục định kỳ. Yêu cầu về tiêu chí đánh giá được thiết kế và công bố, làm rõ cho người học trước khi tham dự học.

Các thông tin về đánh giá được cung cấp chia sẻ kịp thời cho các bên liên quan gồm: người dạy; người học; phụ huynh và nhà quản lý. Từ đó, Nhà trường, Khoa, cố vấn học tập, giảng viên giảng dạy có những giải pháp, điều chỉnh, cải tiến về các hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo được chia làm 02 loại chính là đánh giá theo tiến trình và đánh giá tổng kết/định kỳ (cuối kỳ, giữa kỳ). Các hình thức, nội dung đánh giá được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết của từng học phần

- **Đánh giá theo tiến trình**

Đánh giá theo tiến trình là nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học.

Các phương pháp đánh giá cụ thể gồm: đánh giá chuyên cần; đánh giá bài tập; làm việc nhóm và thuyết trình

+ **Đánh giá chuyên cần:** Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên, đầy đủ các buổi học trên lớp, phòng thực hành, các buổi tham quan doanh nghiệp cũng phản ánh thái độ học tập của người học; sự tham gia đầy đủ các giờ học theo quy định giúp người học tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kỹ năng một cách hệ thống, liên tục và hình thành thái độ tốt và đúng đắn, chấp hành tốt nội quy, nề nếp tại cơ quan, doanh nghiệp sau khi người học tốt nghiệp.

+ **Đánh giá bài tập:** Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong giờ học hoặc ngoài giờ học trên lớp. Các bài tập này được thực hiện bởi một cá nhân hoặc một nhóm người học được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể tùy giảng viên quy định nhưng không chiếm quá 10% tỷ trọng đánh giá quá trình.

+ **Làm việc nhóm:** Người học làm các bài tập thực hành nhóm hoặc làm báo cáo nhóm theo các chủ đề do giảng viên phân công hoặc chủ đề người học tự chọn có sự đồng ý của giảng viên dựa trên nội dung trong chương trình học. Hình thức đánh giá được quy định theo đặc trưng từng học phần và không chiếm quá 10% tỷ trọng đánh giá quá trình.

+ **Đánh giá thuyết trình:** Trong một số học phần, người học được yêu cầu làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả của nhóm trước các nhóm khác. Hoạt động không những giúp người học đạt được kiến thức chuyên ngành mà còn phát triển các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp; thương lượng; thuyết trình; làm việc nhóm.

+ **Kiểm tra vấn đáp:** Đối với các học phần ngoại ngữ liên quan đến kỹ năng nói, người học thực hiện bài kiểm tra vấn đáp với các giảng viên dựa trên các chủ đề đã được học trong học phần.

• **Đánh giá tổng kết/định kỳ (cuối kỳ, giữa kỳ)**

Mục tiêu của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm: đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ. Các phương pháp đánh giá được sử dụng của loại này bao gồm:

+ **Kiểm tra viết:** theo phương pháp đánh giá này, người học được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. Thang điểm đánh giá được sử dụng trong phương pháp này là thang điểm 10. Số lượng câu hỏi trong bài đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần.

+ **Kiểm tra trắc nghiệm:** Phương pháp này cũng tương tự như phương pháp kiểm tra viết, người học được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan dựa trên đáp án đã được thiết kế sẵn.

+ **Thuyết trình:** Phương pháp này cũng tương tự như phương pháp đánh giá thuyết trình trong loại đánh giá theo tiến trình.

+ **Thực hành:** Đánh giá khả năng thực hành kỹ năng chuyên môn.

+ **Báo cáo thực tập, khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp:** Báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề hay khóa luận tốt nghiệp được đánh giá bởi giảng viên hướng dẫn, hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp bằng cách sử dụng các phiếu đánh giá phù hợp với ngành đào tạo.

**7.2. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubric)**

Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, Khoa Kinh tế - Quản trị đã xây dựng các công cụ, tiêu chí cụ thể thực hiện việc đánh giá người học theo các Rubric. Tuy theo yêu cầu,



mục tiêu và đặc trưng của từng học phần để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như Rubric đánh giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric khác nhau cho các học phần khác nhau.

Các Rubric đánh giá được xây dựng chi tiết tương ứng phương pháp đánh giá, cụ thể như sau:

**- Đánh giá chuyên cần**

Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
		Từ 10-7	Từ 7-5	từ 5-4	Dưới 4
Hiện diện trên lớp	70	Tham gia >80% buổi học	Tham gia 70 - 80% buổi học	Tham gia 40-70% buổi học	Tham gia <40% buổi học
Tích cực	30	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp khi được chỉ định	Không tham gia và không trả lời được khi có yêu cầu

**- Đánh giá bài tập**

Trong quá trình học, sẽ có một số bài tập về nhà thực hiện, người học thực hiện bài tập và có kiểm tra ngẫu nhiên tại lớp), sẽ được cộng vào điểm giữa kỳ (tối đa là 2 đ cộng)

Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
		2	1,5	1	0đ
Thực hiện bài tập	30	Đủ số bài và đúng hạn. Hình thức chăm chút đẹp	Đủ số bài và đúng hạn.	Số bài nộp đủ nhưng nộp trễ	Không nộp đủ số bài yêu cầu. Bài do người khác thực hiện

Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
		2	1,5	1	0đ
Nội dung	70	Đúng trên 80% yêu cầu kiến thức	Đúng 50-80% yêu cầu kiến thức	Đúng <50% nhưng có cố gắng thực hiện	Bài làm hoàn toàn sai yêu cầu kiến thức và nội dung không liên quan yêu cầu.

**- Đánh giá thi giữa kỳ: thuyết trình/thi giữa kỳ**

Trong quá trình học sẽ có các chuyên đề được báo cáo, mỗi chuyên đề có khoảng 3 người học thực hiện. Người học báo cáo chuyên đề sẽ được tối đa 2 điểm công vào điểm giữa kỳ. Điểm giữa kỳ tối đa là 10 điểm.

Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
		2	1,5	1	0đ
Nội dung	30	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề, có thêm các nội dung liên quan đóng góp vào việc mở rộng kiến thức	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề	Trình bày không đủ nội dung theo yêu cầu về chủ đề	Trình bày nội dung không liên quan hay nội dung quá sơ sài, không cung cấp được thông tin cần thiết.
Hình thức, báo cáo	20	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có sáng tạo. Nhận được	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu.	Trình bày dạng đọc, không tạo được sự quan tâm từ người	Trình bày quá sơ sài, người nghe không thể

Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
		2	1,5	1	0đ
		ý kiến/ câu hỏi quan tâm		nghe	hiểu được nội dung
Trả lời câu hỏi	30	Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng	Trả lời được 70% câu hỏi.	Trả lời được 25%- 50% câu hỏi	Không trả lời được câu nào
Làm việc nhóm	20	Thể hiện sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm rõ ràng. Có phân chia câu trả lời và báo cáo giữa các thành viên	Có sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm nhưng chưa thể hiện rõ ràng	Không có sự kết hợp của các thành viên, có 1 hay vài thành viên chuẩn bị và báo cáo	Bài báo cáo chưa hoàn chỉnh, sai nội dung.

- Thi cuối kỳ: câu hỏi tự luận, trắc nghiệm, tiểu luận

+ Dạng câu hỏi tự luận

Dạng câu hỏi	Rất tốt	Đạt yêu cầu	Không chấp nhận
	Từ 8-10	Từ 5-7	Dưới 4
Các câu hỏi tự luận	Trả lời/ giải thích câu hỏi với các kiến thức và sự hiểu biết vượt trội; thể hiện khả năng tổng hợp, phân tích và áp dụng sáng tạo	Trả lời/giải thích câu hỏi với các kiến thức chung/ ít chi tiết; thể hiện sự hạn chế về kết hợp, phân tích vấn đề; không có/ ít thể hiện sáng tạo	Không trả lời/giải thích được câu hỏi; không kết hợp, phân tích vấn đề; không thể hiện sáng tạo

**+ Dạng câu hỏi trắc nghiệm**

Dạng câu hỏi trắc nghiệm	Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
	Từ 8-10	Từ 5-7	Từ 4 -dưới 5	Dưới 4
Câu hỏi trắc nghiệm	Nhớ và hiểu được các kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đó trong một số tình huống thực tế và giải thích các khả năng xảy ra. Có sự lựa chọn đúng từ 80% số câu hỏi trở lên.	Nhớ và hiểu được các kiến thức đã học, nhận diện được các vấn đề/ kiến thức trong một tình huống thực tế, giải thích các khả năng xảy ra. Có sự lựa chọn đúng từ 50% đến dưới 80%.	Nhớ và hiểu được các kiến thức đã học. nhận diện được các vấn đề, tình huống có khả năng xảy ra. Có sự lựa chọn đúng từ 40% đến dưới 50%.	Nhớ và hiểu được các kiến thức đã học. nhận diện được các vấn đề, tình huống có khả năng xảy ra. Có sự lựa chọn đúng dưới 40% số câu hỏi.

**+ Tiểu luận**

Nội dung tiểu luận	Rất tốt	Đạt yêu cầu	Không chấp nhận
	Từ 8-10	Từ 5-7	Dưới 4
Tiểu luận	Viết tiểu luận: Hiểu được Phương pháp, quy trình viết tiểu luận. Đặt vấn đề, mục tiêu Nghiên cứu, phương pháp Nghiên cứu, đối tượng- phạm vi Nghiên cứu, bố cục. Cơ sở lý thuyết	Viết tiểu luận: Hiểu được Phương pháp, quy trình viết tiểu luận. Đặt vấn đề, mục tiêu Nghiên cứu, phương pháp Nghiên cứu, đối tượng- phạm vi Nghiên cứu, bố cục. Nội dung có kiến thức chung/ ít chi tiết; thể	Viết tiểu luận: Nội dung bài tiểu luận rời rạc, Không theo Form của trường. Không trả lời/giải thích, không có nội dung, không thể hiện kiến thức; không kết hợp, phân tích vấn đề; không thể hiện sáng tạo.

H/ n . H / 01

*Handwritten signature*

Nội dung tiểu luận	Rất tốt	Đạt yêu cầu	Không chấp nhận
	Từ 8-10	Từ 5-7	Dưới 4
Tổng quan Nghiên cứu Thực trạng – giải pháp Kết luận – kiến nghị Có khả năng tổng hợp, phân tích và áp dụng sáng tạo trong bài tiểu luận.		hiện sự hạn chế về kết hợp, phân tích vấn đề; không có/ ít thể hiện sáng tạo.	

**- Đánh giá thực hành**

Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng		
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt
		Từ 10-7	Từ dưới 7-5	
Hiện diện	10	Đi học đúng giờ, đầy đủ,	Đi học trễ (<2 buổi), không đầy đủ (vắng 1 buổi)	Vắng >1 buổi thực hành; Đi trễ >2 buổi.
Thái độ học tập	10	Thực hiện đủ nội dung, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi.	Thực hiện đủ nội dung, ít trả lời câu hỏi trong buổi thực hành	Không thực hiện đủ nội dung.
Làm việc nhóm	10	Thể hiện sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm rõ ràng	Thể hiện cộng tác trong nhóm không tốt	Không cộng tác thực hiện

**- Báo cáo thực tập, khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp**

**+ Điểm thực hiện đề cương (10%)**



Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
		Từ 10-7	Từ 7-5	từ 5-4	Dưới 4
Lựa chọn lĩnh vực, tên và nội dung báo cáo	70	Hiểu rõ, có tư duy và các giải pháp cho lĩnh vực, tên và nội dung báo cáo	Hiểu rõ lĩnh vực, tên và nội dung báo cáo	Không hiểu rõ lĩnh vực, tên và nội dung báo cáo	Không có khả năng hiểu lĩnh vực, tên và nội dung báo cáo
Hoàn thành đúng hạn	30	Trước 1 tuần sau khi phân công	Đúng 1 tuần sau khi phân công	Trễ hơn 1 tuần nhưng trước 2 tuần sau phân công	Sau 2 tuần

**+ Điểm chuyên cần tại cơ sở thực tập (20%)**

Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
		10-7	7-5	5-4	0đ
Hiện diện tại đơn vị thực tập	30	Hiện diện >90% thời gian	Hiện diện <90%> 70% thời gian	Hiện diện <70%> 40% thời gian	Hiện diện ≤40%
Thực hiện, theo dõi, ghi nhận kết quả thực tập	70	Thực hiện đầy đủ, theo dõi sát, ghi chép rõ ràng, chính xác.	Thực hiện đầy đủ, theo dõi sát, ghi chép chưa đạt yêu cầu.	Thực hiện đầy đủ nhưng theo dõi và ghi chép chưa đạt yêu cầu.	Không thực hiện đủ và thiếu ghi chép.

**+ Điểm hoàn thành Báo cáo (20%)**

Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận
		10-7	7-5	5-4	0đ
Tổng hợp và xử lý kết quả	30	Biết tổng hợp và biết cách xử lý số liệu, hiểu kết quả thống kê.	Biết tổng hợp biết cách xử lý số liệu nhưng không hiểu rõ kết quả thống kê.	Biết tổng hợp nhưng không biết cách xử lý số liệu, không hiểu kết quả thống kê	Số liệu không rõ ràng, không đầy đủ.
Khả năng viết và trình bày	20	Viết và trình bày rõ ràng, logic. Chỉnh sửa 1 lần.	Viết và trình bày rõ ràng, chưa logic. Chỉnh sửa 2 lần.	Viết và trình bày không rõ ràng, không logic. Chỉnh sửa 3 lần.	Không có khả năng viết và trình bày kết quả Chỉnh sửa >3 lần.
Đánh giá về kiến thức	40	Có kiến thức tốt khi đánh giá kết quả, thảo luận có cơ sở, đưa ra nhận xét và đề nghị hợp lý	Có kiến thức tốt khi đánh giá kết quả, ít thảo luận, nhận xét và đề nghị chưa hợp lý	Thiếu kiến thức khi đánh giá kết quả, không thảo luận, nhận xét và đề nghị chưa hợp lý	Kiến thức sai và nhận xét kết quả không đúng.
Hoàn thành đúng hạn	10	Nộp đúng hạn	Nộp trong thời gian gia hạn	Nộp sau thời gian gia hạn	Không nộp

+ Điểm chấm phản biện Báo cáo (50%)

Tiêu chí	Tỷ lệ %	Mức chất lượng				Điểm
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận	
		<i>Từ 10-7</i>	<i>Từ 7-5</i>	<i>từ 5-4</i>	<i>Dưới 4</i>	
Hình thức Báo cáo	20	Trình bày đúng format của khoa, cân đối giữa các phần, không có lỗi chính tả, có hình ảnh minh họa rõ ràng, chính xác.	Trình bày theo format nhưng không cân đối giữa các phần hoặc có khá nhiều lỗi chính tả, không có hình ảnh minh họa.	Trình bày không hoàn toàn đúng với format báo cáo, nhiều lỗi chính tả, không có hình minh họa.	Trình bày sai hoàn toàn với format Báo cáo, không đủ số trang quy định, quá nhiều lỗi chính tả, không đủ các phần của một báo cáo.	
Nội dung báo cáo	30	Đạt yêu cầu của một báo cáo trình độ đại học, chính xác về mặt khoa học cao	Đạt yêu cầu của một báo cáo trình độ đại học, chính xác về mặt khoa học ở cấp độ chấp nhận được	Đạt yêu cầu của một báo cáo trình độ đại học, nhưng độ chính xác về mặt khoa học không cao	Không đạt yêu cầu của một báo cáo trình độ đại học, không chính xác về mặt khoa học	
Kết quả đạt được	30	Kết quả thu thập chính xác, đáng tin cậy, xử lý thống kê đúng, có giá trị cao	Kết quả thu thập chính xác, đáng tin cậy, xử lý thống kê đúng, nhưng không có giá	Kết quả thu thập có độ chính xác không cao nhưng xử lý thống kê đúng, không	Kết quả thu thập hoàn toàn không chính xác, không đáng tin cậy, xử lý thống kê sai,	



Tiêu chí	Tỷ lệ %	Mức chất lượng				Điểm
		Rất tốt	Đạt yêu cầu	Dưới mức yêu cầu	Không chấp nhận	
		Từ 10-7	Từ 7-5	từ 5-4	Dưới 4	
		về mặt khoa học.	trị cao về mặt khoa học.	có nhiều ý nghĩa về mặt khoa học.	không có ý nghĩa về mặt khoa học.	
Hạn chế của báo cáo	20	Chỉ chỉnh sửa vài lỗi chính tả, lỗi đánh máy.	Số liệu trình bày không rõ ràng và thiếu chính xác. Một vài kiến thức không đúng nhưng không sai kiến thức nền tảng.	Số liệu sai, làm ảnh hưởng đến nội dung báo cáo, sai kiến thức nền tảng.	Sửa toàn bộ báo cáo, cả mặt hình thức lẫn nội dung.	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hiến

TRƯỞNG KHOA

Phạm Châu Thành

T.S Phạm Châu Thành